

Dạy và học trực tuyến tại Đông Hưng

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, giáo viên các trường học trên địa bàn huyện Đông Hưng đã ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học trực tuyến, giúp học sinh củng cố kiến thức, bảo đảm khung chương trình theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngay sau khi ngành Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến, giáo viên Trường THCS Phạm Huy Quang đã tập trung thiết kế bài giảng điện tử để tổ chức dạy trực tuyến cho học sinh. Việc dạy học trực tuyến được thực hiện trên phần mềm Zoom, hướng dẫn ôn bài qua website của Trường, giao bài tập qua facebook, zalo của nhóm lớp. Việc dạy học trực tuyến cũng được bố trí vào thời gian phù hợp. Các môn dạy trực tuyến là Toán, Văn, Tiếng Anh. Phương pháp dạy trực tuyến còn khá mới mẻ nên các giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian, công sức nghiên cứu, chuẩn bị bài giảng, sưu tầm thêm tài liệu bổ sung và ra nhiều dạng đề cho các em ôn tập bảo đảm chất lượng. Cô giáo Phạm Ngọc Hà, Tổ trưởng Tổ tự nhiên - xã hội, Trường THCS Phạm Huy Quang cho biết: Tôi sử dụng phần mềm học trực tuyến Zoom, quay video hướng dẫn các em ôn bài; đồng thời sử dụng phương pháp dạy tích hợp để khuyến khích sự say mê, sáng tạo của học sinh. Mỗi ngày tôi cho các em làm 2 đề qua zalo nhóm, yêu cầu các em làm xong chụp ảnh gửi lại để tôi sửa bài và chấm điểm. Quá trình học và làm bài tập có sự giám sát chặt chẽ của phụ huynh. Vì vậy, việc dạy học trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức



Cô Nguyễn Thị Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 3B, Trường Tiểu học và THCS Đông Tân (Đông Hưng) dạy học trực tuyến cho học sinh.

tap như hiện nay vẫn mang lại hiệu quả, được học sinh và phụ huynh học sinh ủng hộ, tích cực tham gia. Chị Vũ Thị Dung, phụ huynh học sinh Nguyễn Thiên Thu, lớp 6A2, Trường THCS Phạm Huy Quang cho biết: Cô giáo kết hợp cả hình thức dạy trực tuyến và giao bài trên zalo nhóm rất phù hợp với các con. Với cách học đó, các con không chỉ ôn lại được kiến thức các môn học chính mà còn làm quen được với cách học mới, hiệu quả không kém học trên lớp. Đối với các em học sinh Trường Tiểu học và THCS

Đông Tân, nhất là các em từ lớp 1 đến lớp 5, việc học trực tuyến gặp nhiều khó khăn, phải nhờ đến sự hỗ trợ của phụ huynh. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Mai, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ban đầu phụ huynh học sinh còn ngỡ ngàng khi làm quen với phần mềm học trực tuyến nhưng với sự kiên trì hướng dẫn của các giáo viên, chỉ sau một thời gian ngắn việc dạy và học trực tuyến của nhà trường đã đi vào nề nếp, hiệu quả. Các giáo viên phải đầu tư suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo để xây dựng bài giảng và giao bài tập

cho học sinh hàng ngày. Đồng thời, chấm bài, trả bài cho học sinh qua zalo nhóm, tương tác thường xuyên, tạo hiệu quả hơn trong việc dạy và học. Cùng với nỗ lực, sự tận tâm của các thầy cô, các em học sinh cũng rất tích cực, hào hứng với phương pháp học này. Em Nguyễn Thiên Thu, học sinh lớp 6A2, Trường THCS Phạm Huy Quang cho biết: Trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 em được thầy cô hướng dẫn học trực tuyến bằng phần mềm Zoom và qua zalo. Khi học trực tuyến, em được các

thầy cô giáo hướng dẫn nhiệt tình, bài chúng em làm chụp gửi qua zalo các thầy cô vẫn chấm điểm, phản hồi để chúng em rút kinh nghiệm. Em Nguyễn Tiến Đạt, Trường Tiểu học và THCS Đông Tân dù mới học lớp 5 nhưng được học trực tuyến cũng rất hào hứng; Em rất thích cách học này vì ở nhà nhưng em vẫn được các cô giúp ôn lại kiến thức. Qua máy tính em vẫn được nhìn thấy cô giáo và các bạn, không khí học tập cũng rất sôi nổi như trên lớp. Em mong nhanh hết dịch để được đến trường.

Không phải dạy trực tuyến như các trường tiểu học, THCS nhưng giáo viên các trường mầm non trên địa bàn huyện Đông Hưng hàng ngày vẫn thay phiên nhau đến trường làm việc để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường khi hết dịch. Cô giáo Nguyễn Bích Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông La chia sẻ: Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện đến nay, các cô giáo đã tham gia hàng trăm ngày công để cải tạo vườn rau, vườn cây ăn quả, làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. Đồng thời, thực hiện tổng vệ sinh trường, lớp, đồ dùng học tập; nghiên cứu các bài dạy hay trên mạng để áp dụng trong giảng dạy; viết bài tuyên truyền trên loa phát thanh để hướng dẫn phụ huynh cách chăm các con và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở nhà.

Dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, học sinh vẫn tiếp tục được nghỉ học. Vì vậy, dạy học trực tuyến, giao bài qua zalo vẫn là phương pháp tối ưu nhất để các giáo viên các trường học trên địa bàn huyện Đông Hưng truyền đạt kiến thức đến học sinh của mình.

THU HIỀN

GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XIX TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX

Đổng chí Lê Thị Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh



Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tôi nhận thấy dự thảo Báo cáo đã tổng kết một cách khái quát nhưng thể hiện được đầy đủ các kết quả về lĩnh vực văn hóa tỉnh nhà đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020: Nhận thức về vai trò của văn hóa được nâng cao; xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn hóa và giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình, xây dựng con người phát triển toàn diện và khả năng sáng tạo được đẩy mạnh... Về phần mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, theo tôi nên nhấn mạnh thêm các nhiệm vụ: xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa theo Nghị quyết số 33-NQ/TW, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đổng chí Bùi Thị Tuyết Chi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình



Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã khái quát các kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh từ cơ sở, rút ra những bài học kinh nghiệm, nhận định về thuận lợi, khó khăn trong 5 năm tới, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá phù hợp và sát với thực tiễn để xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên, theo tôi dự thảo Báo cáo cần nhấn mạnh rõ hơn vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có các cấp hội phụ nữ trong công tác dân vận phụ vụ giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, chính trang đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, đóng góp cho các hoạt động xã hội, từ thiện, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đổng chí Vũ Chí Công, Bí thư Chi bộ thôn Nguyễn Lâm, xã Liên Hoa (Đông Hưng)



Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX được chuẩn bị công phu, có sự đổi mới trong cách đặt vấn đề, có tính khái quát cao và toàn diện, nêu bật được những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện. Tôi rất mừng vì các mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao ngày càng được chú trọng, đẩy mạnh phát triển; nhiều cánh đồng lớn, vùng quy hoạch sản xuất lúa hàng hóa, chăn nuôi trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết, nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao được hình thành. Tuy nhiên, năm 2019, đàn lợn của tỉnh bị giảm sút nhiều do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi nên giá trị sản xuất bị sụt giảm. Vì vậy, tôi mong muốn trong phần nhiệm vụ, giải pháp 5 năm tới, dự thảo Báo cáo bổ sung giải pháp cụ thể thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, phải kiểm soát tốt việc tái đàn lợn trên địa bàn đồng thời lựa chọn các đối tượng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với thực tế địa phương để phát triển chăn nuôi quy mô lớn. Thực hiện hiệu quả để an phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết song phải bảo đảm công tác môi trường và sự phát triển bền vững.

NHÓM PHÒNG VIÊN

XUAN PHUONG

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có mô hình may khẩu trang tặng hội viên, phụ nữ, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Xuất phát từ suy nghĩ "làm gì để chung tay phòng, chống dịch Covid-19", là thợ may, chị Tô Thị Hồng Vân cùng 7 chị em khác ở phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) đã mạnh dạn đảm nhận việc may khẩu trang để tặng hội viên, phụ nữ và người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Chị Vân còn tạo điều kiện cho các hội viên, phụ nữ phường tham gia may khẩu trang tại cơ sở may của mình. Số vải may khẩu trang được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường vận động từ nhiều nguồn. Chị Vân cho biết: Trên địa bàn phường có nhiều chị em có máy may và biết may nên khi Hội LHPN phường triển khai mô hình may khẩu trang tặng người dân, chúng tôi hưởng ứng ngay. Mỗi người một công việc, ngoài những chị em biết may, những người còn lại cắt vải, kết quai, giặt, là, đóng gói. Thành phẩm là những chiếc khẩu trang vải được may khéo léo nhiều màu

May khẩu trang tặng người dân



Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh may khẩu trang tặng hội viên, phụ nữ.

sắc, được giặt, là sạch sẽ và bỏ vào túi nilon cẩn thận. Chỉ sau một tuần triển khai, đến ngày 31/3, các em phụ nữ phường Đề Thám đã may và tặng gần 1.500 chiếc khẩu trang cho hội viên, phụ nữ và người dân. Từ ngày 1/4, các chị mang vải,

khẩu trang về nhà để may và hoàn thành các công việc do mình phụ trách. Dự kiến, các chị sẽ may khoảng 3.000 chiếc khẩu trang. Cùng với việc may, tặng khẩu trang, Hội LHPN phường Đề Thám còn tặng xà phòng sát khuẩn cho hội

viên, phụ nữ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hướng dẫn người dân cách sử dụng khẩu trang, sát khuẩn tay đúng cách; tuân thủ nghiêm các quy định của Chính phủ, của tỉnh và thành phố về phòng, chống dịch.

Chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Trong "giai đoạn vàng" phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chủ động tìm nguyên liệu, huy động cán bộ cơ quan, phối hợp với các nữ chủ cơ sở may đẩy nhanh việc may khẩu trang phát miễn phí tại một số địa phương trong tỉnh. Đến ngày 31/3, Hội LHPN tỉnh đã phát gần 10.000 khẩu trang và gần 1.000 bánh xà phòng rửa tay cho hội viên, phụ nữ 8 huyện, thành phố. Bên cạnh đó, các cấp hội đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm được gần 60.000 khẩu trang và đã cấp miễn phí cho hội viên, phụ nữ và người dân. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng các nguyên tắc phòng, chống dịch như không tập trung đông người, đeo khẩu

trang, sát khuẩn tay, bảo đảm đúng khoảng cách giữa mọi người, may đến đâu phát cho cán bộ, hội viên và người dân đến đó. Chị Vũ Thị Tố Uyên, Trưởng ban Gia đình và Xã hội, Hội LHPN tỉnh cho biết: Chúng tôi tranh thủ ngoài giờ làm việc phối hợp với các chị em biết may để may khẩu trang tặng hội viên, phụ nữ trong tỉnh. Để bảo đảm an toàn cho chị em, tránh tập trung đông người theo khuyến cáo, chúng tôi chia ra từng nhóm nhỏ, phân việc cho từng nhóm, mỗi nhóm một công đoạn. Là những người không chuyên nhưng chúng tôi cũng cố gắng, cần thận may những chiếc khẩu trang bảo đảm chất lượng và mẫu mã. Đây cũng là tình cảm, trách nhiệm của chúng tôi với chị em và cộng đồng trước diễn biến khó lường của dịch bệnh.

May khẩu trang tặng người dân là việc làm phù hợp, phát huy nội lực của các cấp hội phụ nữ, góp phần giảm chi phí cho gia đình hội viên, phụ nữ và nhân dân. Đặc biệt, khẩu trang vải có thể sử dụng lâu dài và hạn chế lượng rác thải ra môi trường, thiết thực góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19, Tòa Giám mục Thái Bình đã có thông báo tạm hoãn việc đi đọc kinh chung tại nhà thờ và các gia đình; đề nghị giáo dân không tham dự các thánh lễ ngày thường, Chúa nhật và các ngày lễ trọng cho tới khi có thông báo mới.

Dừng thánh lễ để phòng, chống dịch Covid-19

Nằm ở trung tâm thành phố Thái Bình, trước đây, vào các ngày thường cũng như dịp cuối tuần, nhà thờ Chính tòa thường đón nhiều tín đồ đến tham quan và đi thánh lễ. Tuy nhiên, trong những ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, nhà thờ không còn các chuông, không tổ chức các thánh lễ. Vào những ngày cuối tuần cũng không có giáo dân đến lễ tại nhà thờ. Theo linh mục Trịnh Tiến Thành, Giáo xứ Chính tòa: Trước mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19, thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và chỉ đạo của bề trên Giáo phận về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 28/3, Giáo xứ Chính tòa đã dừng tất cả các thánh lễ và các giờ cầu nguyện chung đồng người, kể cả những

và tham dự thánh lễ online trên trang mạng của Giáo phận Thái Bình.

Linh mục Chu Văn Yên, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình cho biết: Theo tinh thần chung của Giáo hội toàn cầu và Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như của toàn xã hội về phòng, chống dịch Covid-19, Tòa Giám mục đã có thông báo gửi đến tất cả các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong Giáo phận Thái Bình về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Nhìn chung, các nhà thờ, giáo xứ đều thực hiện rất đi độc kinh chung tại nhà thờ và các gia đình, không tham dự các thánh lễ và hướng dẫn giáo dân có thể bù lại bằng nhiều cách như: đối diện lương tâm với Chúa; đọc kinh và cầu nguyện riêng cho mỗi gia đình; khuyến khích giáo dân cầu nguyện riêng

nếu không cha xứ chỉ cử hành với ít người thân trong gia đình; với lễ tang cha xứ chỉ cử hành với người thân của gia đình, dưới 20 người. Trong các dịp đi lại, gặp gỡ nên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và thường xuyên rửa tay sát khuẩn. Cũng theo linh mục Chu Văn Yên: Việc dừng tất cả các thánh lễ là một quyết định rất khó khăn, nhất là trong những ngày cao điểm của Tuần thánh và Phục sinh - thánh lễ quan trọng nhất của người Công giáo. Chưa bao giờ các linh mục và người Công giáo phải ngưng thánh lễ và các buổi cầu nguyện như thế này. Tuy nhiên, chúng ta cần phải tranh thủ "giai đoạn vàng" này để đẩy lùi dịch bệnh. Việc ngưng các sinh hoạt cộng đồng không chỉ là lo cho sự an toàn bản thân mà còn là hành vi bác ái và đầy tinh thần trách nhiệm.

Trước đó, để phòng, chống dịch Covid-19, Tòa Giám mục Thái Bình đã thực hiện nghiêm túc việc không cử người tham gia các hoạt động tôn giáo ở nước ngoài; không đón tiếp chức sắc đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch cho đến khi dịch bệnh được ngăn chặn, đẩy lùi; tăng cường các hình thức sinh hoạt tôn giáo, giảng

lễ, thuyết pháp trực tuyến qua internet, tránh tập trung đông người. Tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của chức sắc, chức việc và tín đồ Công giáo, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo của Bộ

Y tế và vận động chức sắc, tín đồ Công giáo đi kiều bào Việt Nam ở nước ngoài nếu trở về Việt Nam phải khai báo y tế chi tiết, đầy đủ về địa điểm, lộ trình di chuyển; nêu cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được hiệu quả.

ĐAO QUYN



Phun thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19.